
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ 

วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐  น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน (ช้ัน ๒)  

.................................................................................................... 
 
 

ก. สมาชิกมาประชุม  จ านวน....... ๓๑....... คน 
ข. สมาชิกลาประชุม  จ านวน..........- ......... คน 
ค. สมาชิกขาดประชุม  จ านวน .........-..........คน 

 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน ประธานสภา อบต. เวทย์  เกี่ยวบ้านหัน  
๒ นายพนม  ข้ึนนกขุ้ม  รองประธานสภา อบต. พนม  ข้ึนนกขุ้ม   
๓ นายวุฒิไกร  แซ่โหล่ย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ วุฒิไกร  แซ่โหล่ย  
๔ นางสมหมาย  หมู่อ าพันธุ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ สมหมาย  หมู่อ าพันธุ ์  
๕ นายบุญจันทร์  พิราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  ๒ บุญจันทร์  พิราช  
๖ นายธนัช  กระจ่างบ้าน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ ธนัช  กระจ่างบ้าน  
๗ นายส าเนียง  วงษ์ส าราญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ ส าเนียง  วงษ์ส าราญ   
๘ นายสมพงษ์  ขจัดพาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ สมพงษ์  ขจัดพาล  
๙ นายสิทธิเวช  จันดาเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ สิทธิเวช  จันดาเขียว   

๑๐ นายสุพร  สมจิต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ สุพร  สมจิต  
๑๑ นายเสวย  แก้วกระจ่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ เสวย  แก้วกระจ่าง   
๑๒ นายสมบัติ  คงเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ สมบัติ  คงเมือง   
๑๓ นางอารีลักษณ์  หมู่ศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ อารีลักษณ์  หมู่ศิริ  
๑๔ นายจ าปา  ปาระจูม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ จ าปา  ปาระจูม  
๑๕ นายประสิทธ์ิ  คงคาใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ประสิทธ์ิ  คงคาใส  
๑๖ นายค าพูล  นิลเขต สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ค าพูล  นิลเขต  
๑๗ นายสุทัศน์  ครอบครองวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ สุทัศน์  ครอบครองวงษ์   
๑๘ นายชาญวุธ  เปคอนสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ ชาญวุธ  เปคอนสาร  
๑๙ นายอ้วย  แดงนกขุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ อ้วย  แดงนกขุ้ม   
๒๐ นางหนูฤทธิ์  โฉมอาจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ หนูฤทธิ์  โฉมอาจ   
๒๑ นายสมคิด  สายราช  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ สมคิด  สายราช   
๒๒ นางสาวอนันต์  ครองถ่ิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๓ อนันต์  ครองถ่ิน   
๒๓ นายพะเยาว์  พรมมาตย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๓ พะเยาว์  พรมมาตย์  
๒๔ นางบุบผา  เจริญวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ บุบผา  เจริญวรรณ์   
๒๕ นายอนันตชัย  รักสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ อนันตชัย  รักสิน  
๒๖ นายวัชระ   กาบค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ วัชระ  กาบค า  
๒๗ นายสวัสดิ์  ทองคนทา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ สวัสดิ์  ทองคนทา  
๒๘ นายสุรวงษ์  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๖ สุรวงษ์  สวัสดิ์ศรี  
๒๙ นายสมคิด  พิมพ์พันธ์สังข์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ สมคิด  พิมพ์พันธ์สังข์  
๓๐ นายบุญช่วย  เหง้ากอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ บุญช่วย  เหง้ากอก  
๓๑ นางสาวประครอง  ฦาชา เลขานุการสภา อบต. ประครอง  ฦาชา  

 
หน้า ๒ / ง. ผู้เข้าร่วมประชุม................... 



หน้า ๒ 
    ง. ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน...... ๓๒ ...... คน  

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายสมศักดิ์  คลังระหัด นายก อบต. บ้านหัน สมศักดิ์  คลังระหัด  
๒ นายอานนท์  เกยสุวรรณ รองนายก อบต. บ้านหัน อานนท์  เกยสุวรรณ  
๓ นางวิไลลักษณ์  ก่อบุญ รองนายก อบต. บ้านหัน วิไลลักษณ์  ก่อบุญ  
๔ นางสาวประนัดดา  คลังระหัด เลขานุการนายก อบต. บ้านหัน ประนัดดา  คลังระหัด  
๕ นายเรืองวิทย์  หอมวงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เรืองวิทย์  หอมวงษ ์  
๖ นายมิตรเสาร์  ใครหอม พนักงานค่าตอบแทน มิตรเสาร์ ใครหอม  
๗ นายวาทศิลป์  ยศรุ่งเรือง พนักงานค่าตอบแทน วาทศิลป์  ยศรุ่งเรือง  
๘ นายวุฒิชัย  ราชริวงศ์ พนักงานค่าตอบแทน วุฒิชัย  ราชริวงศ ์  
๙ นายประเทือง  ช้างพินิจ พนักงานพิทักษ์ป่า ส. ๓ ประเทือง  ช้างพินิจ  

๑๐ นายพิพัฒน์พงศ์  ชาญเขว้า พนักงานค่าตอบแทน พิพัฒน์พงศ์  ชาญเขว้า  
๑๑ นายอธิวัฒน์  ฝาชัยภูมิ พนักงานค่าตอบแทน อาธิวัฒน์  ฝาชัยภูมิ  
๑๒ นายวิชิต  อาจวงษ ์ พนักงานพิทักษ์ป่า (พนักงานราชการ) วิชิต  อาจวงษ ์  
๑๓ นายรุ่งอรุณ  พันเดช พนักงานค่าตอบแทน รุ่งอรุณ  พันเดช  
๑๔ นางสาวตุลาลักษณ์  อาพัด

นอก 
นักวิชาการป่าไม้ (พนักงานราชการ) ตุลาลักษณ์ อาพัดนอก  

๑๕ นางสาวกรกมล  ณ  อุบล นักวิชาการแผนที่ถ่ายภาพ กรกมล  ณ  อุบล  
๑๖ นางสาวศศิณิชา  โตชัยภูมิ นักวิชาการป่าไม้ ศศิณิชา  โตชัยภูมิ  
๑๗ นายสุณี  ขจรนาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ สุณี  ขจรนาม  
๑๘ นายพรเทพ  งามศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ พรเทพ  งามศักดิ์  
๑๙ นายวิวัฒน์  หมู่ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ วิวัฒน์   หมู่ศิริ  
๒๐ นายวรวิทย์  ลบหนองบัว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ วรวิทย์  ลบหนองบัว  
๒๑ นายสุพจน์  เนาโนนทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ สุพจน์  เนาโนนทอง  
๒๒ นายสมพงษ์  คลังระหัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ สมพงษ์  คลังระหัด  
๒๓ นายกมล  คลังระหัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ กมล  คลังระหัด  
๒๔ นายเชิดศักดิ์  แควภูเขียว ก านันต าบลบ้านหัน เชิดศักดิ์  แควภูเขียว  
๒๕ นางนิสารัตน์  ก าไรเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ นิสารัตน์  ก าไรเงิน  
๒๖ นายพิเทียง  โขนภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ พิเทียง  โขนภูเขียว  
๒๗ นายธวัชชัย  ก่อก าลัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ธวัชชัย  ก่อก าลัง  
๒๘ นายอภิชัย  ค าภีระ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อภิชัย  ค าภีระ  
๒๙ นายมิตรชัย  จรัสกาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ มิตรชัย  จรัสกาย  
๓๐ นายวิชานนท์  แสนผาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา วิชานนท์  แสนผาลา  
๓๑ นางสาวธัญวารัตน์  อนันเต่า นักวิชาการศึกษา ธัญวารัตน์  อนันเต่า  
๓๒ นางสาวอินทิรา  ก้อนเงิน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อินทิรา  ก้อนเงิน  

  

ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภา อบต. เชิญประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ และอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ดังนี้  

ประกาศอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ขอเปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาขอ
ผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและอนุรักษ์ป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญได้ โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายอยู่ในเขตการปกครองท้องที่ ต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตร



สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๒๑ ไร่ และกิจการต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มี
ก าหนด ๑ วัน นั้น  

หน้า ๓ 
อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔   
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีก าหนด ๑ วัน    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒    
    (ลงช่ือ)   ณัฐวุฒิ  ถุนนอก 
            (นายณัฐวฒุิ  ถุนนอก) 
         นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์    
เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่  

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี     
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ    
ประธานสภา อบต. เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ท่าน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม และท่านสมาชิกสภา 
อบต. บ้านหัน ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. บ้านหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการขอผนวกพื้นที่สวน
ป่าภูแลนคาเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ซึ่งรายละเอียดท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลน
คา จะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในระเบียบวาระต่อไป ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อ
ที่ประชุม ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุม แต่ได้รับการประสานจากท่านก านันต าบลบ้านหัน มี
ภารกิจประชุมเรื่องน้ ากับท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ในตอนเช้านี้ จึงขอแจ้งข้อราชการของ
ต าบลบ้านหัน ในระเบียบวาระที่ ๑ เชิญทา่นก านันต าบลบ้านหัน 

ก านันต าบลบ้านหัน เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณท่านประธานสภา  เนื่องจากผม 
(นายเชิดศักดิ์ แควภูเขียว) ได้รับโทรศัพท์จากท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กรณีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียวจะขอ

เปิดน้ าจากเขื่อนจุฬาภรณ์ และวันนี้เป็นการประชุมการขอผนวกพื้นที่สวนป่าภูคีด้านทิศเหนือ
เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ซึ่งเกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ต าบลบ้านหัน เรื่องแรก 
เรื่องน้ า ท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้ผมประสานเรื่องน้ า เนื่องจากปัจจุบันการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาภูเขียวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องกันมา ๒ ปี ท าให้อ่างเก็บน้ า
หนองผักปังซึ่งเป็นแหล่งพักน้ าดิบผลิตน้ าประปามีปริมาณเหลือน้อยและในอนาคตอาจส่งผล
กระทบกับการผลิต-จ่ายน้ า ประปาในเขตจ าหน่าย จากการประชุมในส่วนลุ่มน้ าพรม การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว ได้รับการจัดสรรน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค จากเขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค อ าเภอภูเขียวจึงขอให้เขื่อนจุฬาภรณ์เปิดน้ า
ผ่านต าบลบ้านหัน แต่ตอนนี้มีทางภูเขียวได้น ารถแม็คโครมาขุดบริเวณ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๐ 
เพื่อเปิดทางน้ า ชาวบ้านกุดกว้างไม่ยินยอมเพราะบริเวณนี้ชาวบ้านต้องการกักเก็บน้ าให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา ขยายพันธุ์ปลาของหมู่บ้าน แต่อ าเภอภูเขียวต้องการขุดเพื่อเปิดทางน้ าให้
น้ าจากเขื่อนไหลได้สะดวกขึ้นทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จึงได้
มอบหมายให้ผมไปช่วยช้ีแจงเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกับทางอ าเภอภูเขียว และบ้านกุด
กว้าง หมู่ที่ ๑๐ เรื่องที่สอง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบริบูรณ์ 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก าหนดจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข พร้อม
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ โดยให้
ทุกหมู่บ้านส่งประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม หมู่บ้านละ ๒ คน การแต่งกายชุดสุภาพ เรื่องที่
สาม เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแจ้งว่าเงินประกันความเสี่ยงหมู่บ้าน ได้รับกองทุนละ ๔๐ 
เปอร์เซ็นต์ จะตรวจสอบยืนยันให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า ปีที่จะตรวจสอบ คือ ปี ๒๕๕๙ ปี 
๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ และเรื่องที่สี่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จะจัดท าโครงการอบรมพัฒนา



ศักยภาพผู้น าท้องที่ของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดป่า
ห้วยกุ่ม ต าบลหนอง 
โพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 
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ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และปลัดอ าเภอทุกคน การแต่งกายชุดขาว
ปฏิบัติธรรม ให้น าเครื่องใช้และของใช้ส่วนตัวไปด้วยทุกคน  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแล้ว  
   ๒.๑ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
ประธานสภา อบต.  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัช  กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้าน

หัน หมู่ที่ ๓ ในนามคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม บางส่วนผมยังไม่ได้อ่าน ส่วนที่แก้ไข
ก็ได้แกไ้ขไปแล้ว น าเรียนท่านสมาชิกทุกทา่นช่วยกันตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับรอง ๓๐ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอขึ้นใหม ่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการผนวกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ  
      (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในระเบียบวาระที่ ๕ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา  กราบเรียนทา่นประธานสภา ท่านคณะผู้บริหารองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านหัน ท่านก านัน 
(นายวิชานนท์  แสนผาลา) ต าบลบ้านหัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายวิชานนท์ แสน

ผาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ถือโอกาสแนะน าตัวกับท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และท่าน
สมาชิกสภา ผมเพิ่งมารับต าแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
ประมาณ ๖ – ๗ เดือนแล้ว ในเรื่องที่จะขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หัน สืบเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติภู
แลนคาท าการส ารวจป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศ
ใต้ ป่าสงวนแห่งชาติภูหยวก เพื่อผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่เป้าหมายที่ส ารวจ 
ทั้งหมด ๔๔,๙๔๗.๖๓ ไร่ จากการส ารวจเบื้องต้นในพื้นที่พบว่ามีภาระผูกพันการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานราชการ โดยกรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูหยวก เป็นเขตป่าชุมชน จึง
ต้องกันพื้นที่ส่วนนี้ออกไป หลังจากตรวจสอบภาระผูกพันแล้วมีพื้นที่ส่วนที่เป็นป่าสมบูรณ์ไม่มี
การใช้ประโยชน์จากส่วนราชการหรือจากชุมชนใดๆ เป็นพื้นที่ประมาณ ๕,๖๓๖ ไร่อยู่ในพื้นที่
ต าบลท่าหินโงม ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ จากนั้นได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม และต าบล
ซับสีทอง เพื่อขอความเห็นชอบในการผนวกพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยที่
ประชุมสภาทั้งสองแห่ง มีมติเห็นชอบให้ผนวกพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในส่วน
พื้นที่ส ารวจท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ นั้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภู
แลนคาด้านทิศเหนือบริเวณป่ายอดภูคี และป่าปรงพันปีบางส่วน มีเนื้อที่ในท้องที่ต าบลบ้านหัน
ประมาณ ๑,๗๒๑ ไร่ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและ
อนุรักษ์ป้องกันพื้นที่ต้นน้ าล าธารและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญได้ ดังนั้น อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จึงได้เสนอการขอผนวกพื้นที่ป่า



สงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิด 
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 เห็นอย่างไร อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจะได้น าประกอบการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน  
 ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญที่ประชุมสภาแสดงความคิดเห็น ก่อนจะขอมติให้ความเห็นชอบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ๑๕ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร อบต. ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และท่านหัวหน้าอุทยาน 
(นายสมพงษ์ คลังระหัด) แห่งชาติภูแลนคา ตามที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ช้ีแจงการขอผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภู

แลนคาด้านทิศเหนือ (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผมในฐานะผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตลาด หมู่ที่ ๑๕ 
ขอแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว  ถ้าขอผนวกพื้นที่แล้ว  จะมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่
ตามหัวไร่ปลายนาหรือไม่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคามีพิกัด หลักเขตอุทยานแห่งชาติที่ชัดเจน
หรือไม่ ชาวบ้านอาจจะไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจนว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่มีรอยต่อกับท้องที่
ต าบลบ้านหัน ถึงจุดไหน หรือบางครั้งอาจเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยการเก็บหาของป่า 
หน่อไม้ เห็ด ตามฤดูกาล เขตอุทยานแห่งชาติจะมีกฎหมายควบคุม ชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ด้าน
กฎหมายป่าไม้อาจเป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายและถูกเจ้าหน้าที่ ป่าไม้จับกุมในข้อหากระท า
ความผิดกฎหมายป่าไม้ ขอให้อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน ว่ามีข้อห้ามอะไรบ้าง ฤดูไหนที่ให้เก็บหาของป่าได้ เพื่อการด ารงชีพตามวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่เคยปฏิบัติมา เคยเกิดเหตุชาวบ้านในหมู่บ้านถูกจับเพราะกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ ผม
ในฐานะผู้ใหญ่บ้านต้องไปประกันตัว กว่าคดีจะเสร็จเรียบร้อยต้องใช้เวลานาน จึงขอฝากให้
อุทยานแหงชาติภูแลนคาได้ประชาพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับใหม่ ที่จะ
บังคับใช้เพื่อชาวบ้านจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
(นายวิวัฒน์  หมู่ศิริ) ภูแลนคา ที่ดูตามแผนที่ ผมไม่เข้าใจว่าบริเวณพื้นที่สวนป่าภูคีที่จะขอผนวกเป็นพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติภูแลนคา จ านวน ๑,๗๒๑ ไร่ คือบริเวณจุดไหนถึงจุดไหน ขอให้ท่านหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา ช่วยช้ีแจงอีกครั้งหนึ่งครับ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑  เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๘ ได้สอบถามไปนั้น 
(นายธวัชชัย  ก่อก าลัง) ผมก็ไม่เข้าใจในประเด็นเดียวกันครับ ว่าจุดไหนถึงจุดไหนท่ีขอผนวกพื้นที่ในเขตท้องที่ต าบลบ้าน

หันเป็นอทุยานแห่งชาติภูแลนคา ขอให้ช่วยช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา  ขอช้ีแจงประเด็นท่ีมีข้อสงสัยดังนี้ครับ ตามแผนที่เขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา ด้าน 
(นายวิชานนท์  แสนผาลา) ทิศเหนือ (สวนป่าภูคี) ที่ตั้งในเขตท้องที่ต าบลบ้านหัน จะอยู่บนยอดภูคี จ านวน ๑,๗๒๑ ไร่ 

ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์จะเป็นแปลงปลูกป่าเดิม และไม่มีบริเวณใดติดกับที่ท ากินของพื้นที่
ราษฎร ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เข้ามาเก็บหาของป่าในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น 
เจ้าหน้าที่ได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ จะมีบางมาตราที่เกี่ยวกับการเข้ามา
ท าประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เช่น เรื่องที่ดินท ากิน การเก็บหาของป่า หน่อไม้ เห็ด โดยกรม
อุทยานแห่งชาติจะส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติใดมีศักยภาพเพียงพอมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บหาหรือใช้ประ โยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาตินั้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติ เช่น เห็ด หน่อไม้ ต่อไป
ชาวบ้านสามารถกระท าได้ตามขอบเขตของกฎหมายฉบับใหม่นี้ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
จะออกมาประชาสัมพันธ์แนวทางตามกฎหมายฉบับใหม่อีกครั้งหน่ึง 

ก านันต าบลบ้านหัน  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ท่านสมาชิกสภา 
อบต. บ้านหัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศ
เหนือ (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตามที่ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาได้



น าเรียนที่ประชุมว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่าง ผู้น าหมู่บ้านดูแผนที่แล้วอาจจะไม่เข้าใจ แต่
ได้รับการชี้แจงรายละเอียดพื้นท่ีขอผนวกว่าอยู่บนยอดภูคีและไม่มีการใช้ประโยชน์จากบริเวณที่
ขอผนวก ผมเห็นด้วยเพื่อรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ ป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีปา่ไม้  

หน้า ๖ 
ชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตที่ต้องอาศัยป่าในการเก็บเห็ด หน่อไม้ บางครั้งถูกจับเพราะกระท าผิด
กฎหมายป่าไม้ เจ้าหน้าที่ก็รักษากฎหมาย ชาวบ้านไม่รู้กฎหมายถูกจับ ผู้น าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต้องไปประกันตัวลูกบ้าน กว่าคดีจะเสร็จเรียบร้อยใช้เวลานาน ชาวบ้านก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
นั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต าบลบ้านหันที่อยู่รอบป่าภูคี โดยเฉพาะบ้านดอน
มะค่าง หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๗ และบ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งต้องอาศัยอยู่กับป่า ผมขอฝาก
ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา หากมีข้อราชการเกี่ยวกับงานของป่ าไม้ การบังคับช้ า
กฎหมายฉบับใหม่ ฝากให้ท่านช่วยประสาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ต าบลบ้านหัน เพื่อจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ขอฝากเพียงเท่านี้
ครับ 

นายก อบต.บ้านหัน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ท่าน 
(นายสมศักดิ์  คลังระหัด) สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน ทุกท่าน ตามที่ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาขอผนวกพื้นที่

สวนป่าภูคี ด้านทิศเหนือ พื้นที่ ๑,๗๒๑ ไร่ เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคาซึ่งอยู่บริเวณยอดภูคี 
แต่ก่อนพื้นที่บริเวณนี้เป็นเขตแดนกับต าบลซับสีทอง ซึ่งต าบลซับสีทอง เคยขึ้นอยู่กับอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากการเดินทางสัญจรไปมาล าบาก จึงขอแยกไปอยู่กับอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
บริเวณยอดภูคีประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านหันบางคนยังไม่เคยเห็น ไม่เคยไปถึงจุดนี้ เพราะคิด
ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นเรื่องที่ดีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จะ
ได้รับทราบแนวเขตที่ชัดเจน และผมพิจารณาแล้วว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน คงไม่
ขัดข้องในการขอผนวกพื้นที่สวนป่าภูคีเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในอดีตที่ผ่านมาที่
เกิดเหตุเพราะว่าไม่เข้าใจว่าแนวเขตอุทยานถึงจุดไหน พ่อ แม่ เคยท ามาก่อนล้ าเข้าไปแนวเขต
อุทยานแห่งชาติคิดว่าเป็นของตนเอง พอมาถึงรุ่นลูก หลาน หรือลูกเขย ที่มาอยู่ใหม่ไม่ทราบก็ท า
ตามที่เคยท าไว้ไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจนเลยเกิดปัญหา เมื่อชาวบ้านถูกจับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต้องไปประกันตัวชาวบ้าน จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกฎหมายอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ที่จะบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  

นางอารีลักษณ์ หมู่ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดิฉัน นางอารีรัตน์ หมู่ศิริ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้าน เพราะ
ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าโดยเก็บหาหน่อไม้ในช่วงฤดูเก็บหาหน่อไม้ เพื่อไว้เป็นอาหารใน
ครัวเรือน ขอฝากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาว่า ถ้าถึงช่วงที่เป็นฤดูเก็บหาหน่อไม้ 
ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหรือแจ้งผู้น าหมู่บ้านได้รับทราบ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้รับทราบว่าสามารถเข้าไปเก็บได้ในช่วงเดือนไหน วันไหนถึงวันไหน เพราะบางครั้ง
ชาวบ้านไม่ทราบท าให้กระท าผิดกฎหมายป่าไม้ถูกจับเป็นคดีความ ขอความกรุณาให้ท าหนังสือ
ถึงท่านผู้น าหมู่บ้านก่อน เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบและไม่กระท าผิด
กฎหมายป่าไม้ 

นายบุญจันทร์ พิราช กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญจันทร์ 
พิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๒ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน ได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ 
(สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตาม
นโยบายป่าไม้แห่งชาติและอนุรักษ์ป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญ ได้พิจารณาโดยหลักการแล้วเห็นด้วยกับ



วัตถุประสงค์ครั้งนี้ เนื่องจากจะได้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้พิจารณาในเรื่องนี้  ชาวบ้านที่อาศัยรอบป่า 

 
หน้า ๗ 

ป่าภูคี ถือว่าเป็นภูคีเป็นแหล่งอาหาร ปู่ ย่า ตา ยาย ท าอยู่ท ากินเลี้ยงดูลูกหลานมาเป็นเวลานาน 
ส่วนการอนุรักษ์ ชาวบ้านก็เห็นด้วย ปัจจุบันชาวบ้านหาไว้เพื่อบริโภคเท่านั้น ส่วนน้อยที่จะน าไป
จ าหน่าย เห็นใจเจ้าหน้าที่เพราะต้องท าตามหน้าท่ี แต่หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ หาไว้เพื่อกิน
ประทังชีวิต เพราะมนุษย์แต่ละคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ต้องท าตามหน้าที่ 
ประชาชนต้องหาเลี้ยงชีพเพื่อประทังชีวิต เจ้าหน้าท่ีจับเพราะว่ากระท าผิดกฎหมายป่าไม้ ถ้าหาก
ยืดหยุ่นได้ผมก็ขอให้เจ้าหน้าที่ยืดหยุ่นให้บ้าง ชาวบ้านต าบลบ้านหัน ได้รับผลกระทบเพราะต้อง
หาเลี้ยงชีพ ต้องอาศัยป่าเพือ่หาเก็บหน่อไม้ เห็ด ตามวิถีชีวิตที่เคยปฏิบัติมา ขอฝากท่านหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชาวบา้นต้องการทราบแนวเขตที่ชัดเจน ว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติ มี
แนวเขตถึงจุดไหน ชาวบ้านจะได้ไม่รุกล้ าเข้าไป ถ้าพื้นที่อุทยานไม่ชัดเจนชาวบ้านก็ไม่ทราบเป็น
เหตุให้กระท าผิดกฎหมายป่าไม้ แต่ก่อนเคยเป็นท าเลเลี้ยงสัตว์ ก็ท าตามกันถึงรุ่นลูก หลาน จึง
ขอฝากให้จัดท าแนวเขตป่าใหชั้ดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ 

นายธนัช กระจ่างบ้าน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายธนัช กระจ่างบ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๓ ป่าภูคีเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชาวบ้านต าบล
บ้านหัน อุทยานแห่งชาติขอผนวกพ้ืนที่ปาภูคีบางส่วนเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคาเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีมาก เนื่องจากชาวบ้านไม่ทราบเรื่องกฎหมายจึงอาจกระผิดกฎหมายได้ เช่น กฎหมาย
ป่าไม้ที่ออกมาใหม่ การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีที่มีเอกสารสทิธ์ิ โฉนดที่ดินของตนเองสามารถตัดได้ ถ้า
หากต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามล าห้วย ถ้าไปตัดแล้วจะตัดโดยพละการได้หรือไม่ เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ 
ฝากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ท าหนังสือแจ้งมายังผู้น าหมู่บ้านด้วยนะครับว่า เรื่อง
อะไรที่ท าได้ ท าไม่ได้ ผู้น าหมู่บ้านจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบและปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ถูกต้องต่อไป 

นายประสิทธ์ิ คงคาใส กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านและท่านหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา กระผม นายประสิทธิ์ คงคาใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
หมู่ที่ ๙ ข้าราชการบ านาญกรมที่ดิน ผมสงสัยหนังสือเชิญประชุมไม่ได้เสนอเป็นญัตติ ขอให้ท่าน
เลขานุการสภา ตอบค าถาม และการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ านวน 
๑,๗๒๑ ไร่ ผมสงสัยตามแผนที่ ที่ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมว่าเส้นสีเหลือง สี
แดง คือแนวเขตจากจุดไหน ถึงจุดไหน ขอให้ช้ีแจงเพิ่มเติมด้วยครับ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา    ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามขอช้ีแจง ดังนี้ พื้นที่ขอผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคาใน 
(นายวิชานนท์ แสนผาลา)  ท้องที่ต าบลบ้านหัน จ านวน ๑,๗๒๑ ไร่ เป็นพื้นที่อยู่บนยอดภูคีและพื้นที่ป่าปรงพันปีบางส่วน 

(อธิบายประกอบแผนที่) พื้นที่บริเวณที่ท ากินของพี่น้องราษฎรต าบลบ้านหันจะติดกับแนวเขตป่า
ด้านล่างบริเวณป่าด้านล่างบริเวณเชิงเขา แต่พื้นที่ผนวกจะอยู่บนยอดเขา การเข้าพื้นที่ต้องอ้อม
ขึ้นเขาไปทางอ าเภอเมืองชัยภูมิจึงเข้ามาบริเวณพื้นที่นี้ได้ และไม่ติดต่อกับที่ท ากินของพี่น้อง
ราษฎรแต่อย่างใด ส่วนในกรณีเรื่องความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่นั้นทางอุทยานขอ
ยืนยันว่าในการบังคับใช้กฎหมายกระท าไปตามอ านาจหน้าที่ ไม่ได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งผู้หนึ่ง
ผู้ใด ทั้งนี้ทางอุทยานได้ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยความ
สุภาพ ถึงจะเป็นผู้กระท าผิดและถูกจับกุมก็ต้องให้เกียรติในความเป็นมนุษย์เหมือนกัน และทาง
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จะพยายามเข้าไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่
น้องประชาชนให้มากขึ้นและหากมีกิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและไม่ขัดกับระเบียบ 
กฎหมาย อุทยานแห่งชาติภูแลนคายินดีให้ความร่วมมือ 

เลขานุการสภา อบต. ขอช้ีแจงเกี่ยวกับหนังสือนัดประชุม ที่ไม่ได้เสนอเป็นญัตติ ญัตติ มี ๒ อย่าง คือ (๑) ญัตติเกี่ยวกับ
กิจการของสภาท้องถิ่น (๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น หมายถึง 



เรื่องเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การใช้จ่ายเงินสะสม การ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และญัตติร่างข้อบัญญัติ มี ๒ ประเภท คือ (๑) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 ทัว่ไป (๒) ญัตตริ่างข้อบัญญตัิงบประมาณ ญตัติร่างข้อบัญญัติทั่วไป หมายถึง ญัตตริ่างข้อบัญญตัิ 
 

หน้า ๘ 
ต าบลต่าง ๆ สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ หมายถึง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ ไม่สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้  ฉะนั้น การขอผนวกพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ (สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ไม่ใช่ญัตติ
เกี่ยวกับกิจการของสภา เป็นเรื่องของอทุยานแห่งชาติภูแลนคา จึงไม่ต้องยื่นเสนอเป็นญัตติ 

นายชาญวุธ เปคอนสาร เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชาญวุธ เปคอนสาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หมู่ที่ ๑๐ ที่ประชุมหลายท่านได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขอผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ สวนป่าภูคี เป็นอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๐ อาจไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ไกลจาก
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เห็นใจหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่อุทยานฯ เพราะต้องใช้ประโยชน์
จากปา่ในการเก็บหาอาหาร เห็ด หน่อไม้ ตามฤดูกาล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลรักษาผืนป่า
อุทยานแห่งชาติภูแลนคาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ เจ้าหน้าที่
รักษากฎหมาย ชาวบ้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ มีหน้าที่ดูแลรักษาป่า
ร่วมกัน เป็นเรื่องที่ดีท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้
แลกเปลี่ยน ได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ในเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผม
เห็นชอบด้วยในการผนวกพื้นที่สวนป่าภูคีด้านทิศเหนือเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น และขอช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องน้ า เมื่อตอนเช้าบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ติดภารกิจผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาได้ เนื่องจากอ าเภอภู
เขียว น ารถแม็คโครมาขุดล าห้วยเพื่อเปิดทางน้ าแต่ชาวบ้านยังไม่ยอมให้ขุดเพราะถ้าขุดเปิดทาง
น้ าชาวบ้านกลัวน้ าจะไหลออกหมดไม่มีน้ ากักเก็บส าหรับเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาของหมู่บ้าน  

ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นมาพอสมควรแล้ว เมื่อท่ีประชุมอยู่ครบทุกคน ผมขอ
มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ 
(สวนป่าภูคี) เป็นอุทยานแห่งชาตภิูแลนคา  ให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม รับรอง ๓๐ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาแนะน าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาเข้าร่วมประชุมสภา เพื่อให้

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภา อบต. ได้รู้จัก และประสานการปฏิบัติงานต่อไป 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา   แนะน าเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูแลนคา และจากหน่วยป้องกันรักษาป่าภูคี ให้ท่ี 
(นายวิชานนท์ แสนผาลา) ประชุมได้รับทราบ และประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
นายก อบต. บ้านหัน ขอเรียนถามท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคากรณีเส้นทางที่จะไปกุดทิก พื้นที่การเกษตร

ของราษฎร บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๖ จ านวน ๔๒ ครัวเรือน จะมีพื้นที่ท าไร่อ้อย ท านา 
ถนนที่ไปที่นาบริเวณเขารัง ประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ เมตร ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวบ้านจะ
ล าบากมากในการสัญจรไปมา ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ชาวบ้านได้มาขอให้ อบต.ช่วยซ่อมแซม
ถนนเพื่อบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยการลงหินคลุก แต่ อบต.ยังไม่ได้ด าเนินการ
เพราะไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาหรอืไม่ ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินจากหมู่บ้านไป
ถึงเชิงเขาสภาพปัจจุบันไม่มีสภาพป่าเพราะเป็นถนนอยู่แลว้ จึงขอใหท้่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ภูแลนคาช่วยตรวจสอบว่าพื้นที่ถนนเส้นนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาหรือไม่ เพื่อที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจะได้ด าเนินการต่อไป 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา  ตามที่ท่านนายกสอบถาม อุทยานแห่งชาติภูแลนคาได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว ปรากฏว่าถนน 
(นายวิชานนท์ แสนผาลา) เส้นนี้ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจะอยู่ในเขตของหน่วยป้องกันรักษาปา่ ท่ี ชย ๓ จึงขอ 



 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย ๓ ในการเข้า
ด าเนินการซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรให้แก่ประชาชนท่ีประสบปัญหา 

นายธนัช กระจ่างบ้าน เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอหารือการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ด าเนินการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง 

 ขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 

หน้า ๙ 
นายบูญจันทร์ พิราช ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์ ไม่ต้องการให้เคร่งเครียดกันมาก เพราะ

เป็นการแข่งขันเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ในอ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ ขอให้เป็นการแข่งขันที่สนุกสนาน สามัคคี 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 
เหมือนกับปีที่แล้ว สนามแข่งขัน คือ (๑) สนามกีฬาโรงเรียนโนนกอกวิทยา (๒) สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ก าหนดจัดการแข่งขัน  เริ่มแข่งขัน ในวันที่ ๑๙ – ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ช่วงบ่ายแข่งในสายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และในวันที่ ๒๔ – ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ แข่งรองรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จับได้
ทีมสีฟ้า ประเภทกีฬา (๑) ฟุตบอลชายทั่วไป (๒) ฟุตซอลชาย อายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป (๓) 
วอลเลย์บอลชายท่ัวไป (๔) วอลเลย์บอลหญิงทั่วไป (๕) เซปักตะกร้อชาย (๖) เซปักตะกร้อหญิง 
(๗) เปตองชาย (๘) เปตองหญิง (๙) กีฬาพ้ืนบ้าน ๖ ชนิดกีฬา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งผู้จัดการทีมและผู้ช่วยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภท ดังนี ้
  (๑) ฟุตบอลชายทั่วไป ผู้จัดการทีม นายก อบต./หัวหน้าทีม ผู้อ านวยการกองช่าง และ

ผู้ช่วยทีม นายเกียรติศักดิ์ งามศักดิ์ 
(๒) ฟุตซอลชาย อายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป นางวิไลลักษณ์ ก่อบุญ (รองนายก อบต.) /ผู้ช่วย

ผู้จัดการทีม เลขานุการนายก อบต.  
(๓) วอลเลย์บอลชายทั่วไป ผู้จัดการทีม ปลัด อบต./ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าส านัก

ปลัด อบต.  
(๔) วอลเลย์บอลหญิงทั่วไป นางอารีลักษณ์ หมู่ศิริ (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘) และ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘  
(๕) เซปักตะกร้อชาย  ผู้จัดการทีม นายอานนท์ เกยสุวรรณ (รองนายก อบต. ) 
(๖) เซปักตะกร้อหญิง  ผู้จัดการทีม นายอานนท์ เกยสุวรรณ (รองนายก อบต.) 
(๗) เปตองชาย ผู้จัดการทีม นายก อบต.  
(๘) เปตองหญิง ผู้จัดการทีม นายก อบต.  
(๙) กีฬาพ้ืนบ้าน ๖ ชนิดกีฬา ผู้จัดการทีม ประธานสภา อบต.  

นายชาญวุธ เปคอนสาร ขอสอบถามการซ่อมแซมถนนเคยสอบถามในการประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากจากถนนสายนี้เป็นอย่างมาก ฝากคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประสานแผน 
อบจ.ชัยภูมิ ช่วยติดตามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ใช้การได้
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป 

นายธนัช กระจ่างบ้าน การซ่อมแซมถนนถนนเส้นนี้ ผมในฐานะคณะกรรมการประสาน อบจ. ชัยภูมิ เคยน าปัญหานี้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานแผน อบจ.ชัยภูมิ แล้ว แต่ อบต.บ้านหัน ต้องรายงาน
สภาพปัญหา รูปภาพ แผนผังที่ตั้งโครงการ จุดที่จะด าเนินการ ระยะทางด าเนินการ และ
โครงการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจะได้น าโครงการเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรองรับงบประมาณด าเนินการต่อไป 

นายประสิทธ์ิ คงคาใส สอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีสูบน้ าบ้านกุดกว้าง – บ้านหัน เพราะ อบต. บ้านหัน 
จ่ายเงินค่าซ่อมแซมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกษตรสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มา
ด าเนินการให้ ฝากช่วยติดตามให้หน่วยงานดังกล่าวมาด าเนินการต่อไป 

นายก อบต. บ้านหัน  อบต. จะน าปัญหาที่ท่านสมาชิกเสนอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 



ประธานสภา อบต.  ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 
      (ลงช่ือ)  ..................................     ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวประครอง ฦาชา) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
 

หน้า ๑๐  
 
(ลงช่ือ)    .............................     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
           (นายจ าปา  ปาระจูม) 
 
(ลงช่ือ)   ..............................     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธนัช  กระจ่างบ้าน)  
 
(ลงช่ือ)  ................................     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชาญวุธ  เปคอนสาร)  
 
 

     (ลงช่ือ)  ...................................     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน)  
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ในสมัยสามัญ สมัยที่..๔..ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่..๑../๒๕๖๒ เมื่อวันที่ .๑๖.
ธันวาคม..๒๕๖๒ 
 
 

     (ลงช่ือ)  ....................................    ผู้รับรอง 
              (นายเวทย์  เกี่ยวบ้านหัน) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
               วันท่ี..๑๖..ธันวาคม..๒๕๖๒ 
 
 
 
       
 
 


